
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 
วันพุธ ที่ 13 สิงหาคม  2564 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า 

ผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายถนอม บุระค า ประธานสภา อบต.เหล่า ถนอม บุระค า  

2 นายวีระไชย นามโยธา รองประธานสภา อบต.เหล่า วีระชัย นามโยธา  

3 นายอนันต์ เถื่อนมิ่งมาตร สมาชิก อบต. ม.1 อนันต์ เถื่อนมิ่งมาตร  

4 นายสมศรี หลักเชียงยืน สมาชิก อบต. ม.1 สมศรี หลักเชียงยืน  

5 นายสิระวัฒน์ สีจันแก้ว สมาชิก อบต. ม.2 ขาดประชุม  

6 นายประทีป มาตรสงคราม สมาชิก อบต. ม.3 ประทีป มาตรสงคราม  

7 นายพิจิตร เพียรแก้ว สมาชิก อบต. ม.3 พิจิตร เพียรแก้ว  

8 นายปรีชา ดวงก้อม สมาชิก อบต. ม.4 ปรีชา ดวงก้อม  

9 นายพัด เถื่อนมิ่งมาตร สมาชิก อบต. ม.5 พัด     เถื่อนมิ่งมาตร  

10 นายสุริยา นามโยธา สมาชิก อบต. ม.5 สุริยา นามโยธา  

11 นายจักรกฤษ ทะแยง สมาชิก อบต. ม.6 จักรกฤษ ทะแยง  

12 นายสมศักดิ์ สีฟุยเดช สมาชิก อบต. ม.6 สมศักดิ์ สีฟุยเดช  

13 นายสมนึก ภักดียา สมาชิก อบต. ม.7 สมนึก ภักดียา  

14 นายค าตา ทินคาม สมาชิก อบต. ม.7 ค าตา ทินคาม  

15 นายจรรยา จันทรถาวร สมาชิก อบต. ม.8 จรรยา จันทรถาวร  

16 นายสุพรรณ์ วันส ี สมาชิก อบต. ม.8 สุพรรณ์ วันส ี  

17 นายสมชาย สีฟุยเดช สมาชิก อบต. ม.9 สมชาย สีฟุยเดช  

18 นายเซ็งยุติ แดนขนาน สมาชิก อบต. ม.10 เซ็งยุติ แดนขนาน  

19 นางยุภาภรณ์ ศรีรักษา สมาชิก อบต. ม.10 ยุภาภรณ์ ศรีรักษา  

20 นางกาญจนา แพนดร สมาชิก อบต. ม.11 กาญจนา แพนดร  

21 นายสมบรูณ์ แก้วเก็บค า สมาชิก อบต. ม.11 สมบรูณ์ แก้วเก็บค า  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุภาพ สีแก้วนิตย์ เลขานุการสภาฯ 
ปลัด อบต.เหล่า ปฏิบัติ

หน้าที่นายก อบต. 

สุภาพ สีแก้วนิตย์  
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

2 น.ส.รดาณัฐธยาน ์ อทิกุนมูลเสาร์ ผู้อ านวยการกองคลัง รดาณัฐธยาน์ อทิกุนมูลเสาร์  

3 นางสาวรุ่งฤดี เพชรกอง นักวิเคราะห์นโยบายฯ รุ่งฤดี เพชรกอง  

4 นางสรญา ดวงธิสาร นักวิชาการสาธารณสุข สรญา ดวงธิสาร  

5 นางสาวเพ็ญศรี บัวมาศ นักวิชาการเกษตร เพ็ญศรี บัวมาศ  

 
เริ่มประชุมเวลา   09.00 น 
  
นายสุภาพ  สีแก้วนิตย์ 
เลขานุการสภาฯ         

เมื่ อที่ ประชุมพร้อมแล้วขอเชิญประธานสภาจุดธูป เทียนบูชา         
พระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภา 

  
นายถนอม  บุระค า 
ประธานสภาฯ            

เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า ผู้บริหาร 
พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านวันนี้เป็นการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
ประจ าป  2564 วันศุกร์ ที่ 13  สิงหาคม  2564 เมื่อสมาชิกสภาฯ 
มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภา  

  
ระเบียบวาระท่ี 1        เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

 

นายถนอม  บุระค า 
ประธานสภาฯ 

1. สถานการณ์ COVID-19 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอโกสุมพิสัย 
วันที่ 12 สิงหาคม 2564 (ระลอกเมษายน) รายใหม่ +40 ราย 
แบ่งเป็น  
- รับกลับมารักษา 0 ราย 
- มาจากพ้ืนที่เสี่ยงอยู่ระหว่างกักตัว 27 ราย 
- ป่วยจากการสัมผัสผู้ป่วยยืนยันและตรวจเฝ้าระวังอ่ืนๆ 13 ราย 
รวมสะสมท้ังหมดระลอกเมษายนทั้งหมด 755 ราย  
- ก าลังรักษา 352 ราย 
- รักษาหาย 69 ราย 
- รักษาสะสม 403 ราย  
- เสียชีวิต 0 ราย 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า รายใหม่วันนี้ (12 ส.ค.2564) 
จ านวน 0 ราย ยอดสะสม 24 ราย รักษาหาย 5 ราย 

  
ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี 2         เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 

นายถนอม  บุระค า     
ประธานสภาฯ 

ตามที่สภาฯองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า ได้มีการประชุมสภาสมัย
สามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าป  2564 วันที่ 5 สิงหาคม 2564               
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการ
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สภาฯ ได้จัดพิมพ์รายงานการประชุมสภาและได้แจกให้ท่านสมาชิกสภา
ไปแล้วนั้น ขอให้ท่านได้ตรวจดูว่าจะมีการแก้ไขถ้อยค าในรายงานการ
ประชุมหรือไม ่

  
ที่ประชุมสภาฯ             -ไม่มี- 
  
นายถนอม   บุระค า  
ประธานสภาฯ 

ในเมื่อที่ประชุมสภาไม่มีการแก้ไขถ้อยค า ผมขอมติรับรองรายงานการ
ประชุมครั้งนี ้

  
มตทิี่ประชุมสภาฯ มีมติเป็นเอกฉันทเ์ห็นชอบรับรองการประชุม    จ านวน  19  เสียง 

ไม่เห็นชอบรับรองการประชุม   จ านวน  –  เสียง 
งดออกเสียง   จ านวน  1  เสียง (ประธานสภา) 

  
ระเบียบวาระท่ี 3        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 

นายถนอม บุระค า 
ประธานสภาฯ 

3.1 เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
พ.ศ.2565  

 วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 
 

 ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบครับ 
 

นายสุภาพ  สีแก้วนิตย์ 
เลขานุการสภาฯ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่นพ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  หมวด 3 
ญัตติ  ข้อ 51  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง  ให้ปรึกษา
เรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแก้ไข
เท่านั้น  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน ถ้าที่
ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการ 
แก้ ไขในข้อใดแล้ว  ไม่ ให้ เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอ
เปลี่ยนแปลงลงมตินั้นอีก 

  
นายถนอม บุระค า 
ประธานสภาฯ 

เชิญคณะกรรมการแปรญัตติ รายงานผลการพิจารณาแปรญัตติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2565  ให้สมาชิกสภาฯ 
อบต.เหล่า รับทราบ เรียนเชิญท่าน ประทีป  มาตรสงคราม ประธาน
กรรมการแปรญัตติ ครับ  

  
นายประทีป  มาตรสงคราม 
ประธานกรรมการแปรญัตติ 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า  มีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป  พ.ศ.2565  ในวาระที่ 1 ขั้น
รับหลักการ เมื่อวันที่ 5  สิงหาคม  2564  และได้ก าหนดระยะเวลา
เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ตั้งแต่วันที่ 7  สิงหาคม  
2564เวลา 08.30 – 16.30 น.  จนถึงวันที่ 9  สิงหาคม  2564  
ตั้งแต่เวลา 08.30- 16.30 น.  นั้น  
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ในห้วงระยะเวลาดังกล่าว  ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกท่านใดได้ยื่นค าเสนอ
ขอแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ รายจ่ายประจ าป  พ.ศ.2565  ประกอบกับคณะกรรมการ
แปรญัตติได้พิจารณาแล้วไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือตัดทอนข้อความใน
ตอนใด แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป  พ.ศ. 2565 
และให้คงร่างเดิมไว้ จึงขอเรียนให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้รับทราบ 

  
ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ 
  
นายถนอม  บุระค า         
ประธานสภาฯ                        

3.2 เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
พ.ศ.2565  

 วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 

 อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔  
ข้อ ๕๒ 
ต่อไปจะขอมติที่ประชุมว่า ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป  พ.ศ. ๒๕๖5 หรือไม่ ผู้ใดเห็นว่าสมควรให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าป  พ.ศ. ๒๕๖5 ขอให้ยกมือครับ 

  
มติที่ประชุมสภาฯ            เห็นชอบ  จ านวน  19  เสียง      

ไม่เห็นชอบ  จ านวน  -  เสียง      
งดออกเสียง  จ านวน  1  คน (ประธานสภา) 

  
นายถนอม  บุระค า 
ประธานสภา 

สรุปที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าป  พ.ศ. 2565 และบังคับใช้ต่อไป  

  
นายถนอม  บุระค า               
ประธานสภาฯ                    

3.2 แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี     
พ.ศ. ๒๕64      

  ขอเชิญ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า          
เป็นผู้ชี้แจง 
 

นายสุภาพ สีแก้วนิตย์ 
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่  
นายก อบต. เหล่า   

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป  พ.ศ. 2564 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้   
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่      
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขออนุมัติ ด าเนินการดังนี้ 
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ขออนุมัติ เปลี่ ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าป 
งบประมาณ 2564 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน     
งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน 
1 โครงการ งบประมาณ 164,900 บาท 

ข้อความเดิม 
          โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 38 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ปริมาณผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 152 ตารางเมตร    
จุดเริ่มต้นบริเวณถนนข้างวัดป่าบ้านเขวาบึงกุย รายละเอียดตาม
ประมาณการและแบบแปลนที่ก าหนดไว้ งบประมาณ 82,000 บาท 
และโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 9 ปริมาณงาน ผิว
จราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 525 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 157 ลูกบาศก์เมตร หรือ ปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 235.5 ตัน จุดเริ่มต้นจากที่นานายวงพะจันทร์ ศรีพล
แท่น ถึง ที่นานายช่วง  ศรีพลแท่น รายละเอียดตามประมาณการและ
แบบแปลนที่ก าหนดไว้ งบประมาณ 150,000 บาท 
 

ข้อความใหม ่
          โครงการปรับปรุงยกระดับถนนดิน สายทางจากศาลาเจ็ดแยก
ถึงถนนลาดยางรอบบึงกุย บ้านเขวาบึงกุย หมู่ที่  9 ต าบลเหล่า     
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง     
3 เมตร ระยะทาง 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือปริมาณดิน
ถมไม่น้อยกว่า 2,028 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่      
อบต.เหล่า ก าหนดไว้  งบประมาณ 164,900 บาท  
 

 ทั้งนี้ ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าป 
งบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 
งบลงทุน  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  จ านวน 
1 โครงการ งบประมาณ 164,900 บาท จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าป  2564 เพ่ือให้ สภาฯ อบต.เหล่า 
ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป   

  
นายถนอม บุระค า    
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยหรือไม่  
    

  
ที่ประชุมสภาฯ      -ไม่มี-   
  
นายถนอม บุระค า      
ประธานสภาฯ   

ขอความเห็นชอบที่ประชุมสภาฯ ในแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าป  พ.ศ. ๒๕64 2564 แผนงานเคหะและ



~ 6 ~ 
 

 

ชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า
ก่อสร้ างสิ่ งสาธารณูปโภค  จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 
164,900 บาท 

  
มตทิี่ประชุมสภาฯ   มีมติเห็นชอบฯ จ านวน  19 เสียง 

ไม่เห็นชอบ      จ านวน –    เสียง 
งดออกเสียง     จ านวน 1    เสียง (ประธานสภา)  

  
นายถนอม บุระค า      
ประธานสภาฯ   

3.3 ขอความเห็นชอบขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1/2564 

  
นายสุภาพ สีแก้วนิตย์ 
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่  
นายก อบต. เหล่า   

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมปกครองท้องถิ่นในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่1 
/2564 สายทางจากนานายนวล  พลน้อย ถึงที่นานายชม  แสนค าภา 
หมู่ที่ 7 ต าบลเหล่า อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม งบประมาณ 
860,000 บาท โดยจะท าการก่อสร้างในพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ป่า
ดงรัง บ้านโนนหนองคู หมู่ที่ 7 การขออนุญาตใช้ที่สาธารณะประโยชน์
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กรณีดังกล่าวเป็นการขอใช้ที่ดิน
สาธารณะประโยชน์จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาตแห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน 
        อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดิน
ของรัฐตามกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2543 
        เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบและเพ่ือให้ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงขอเสนอรายละเอียดการขออนุญาตใช้ที่สาธารณะ
ประโยชน์ เพ่ือขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเหล่า 

  
นายถนอม บุระค า      
ประธานสภาฯ   
 

มีท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติครับ 

มตทิี่ประชุมสภาฯ   มีมติเห็นชอบฯ จ านวน  19 เสียง 
ไม่เห็นชอบ      จ านวน –    เสียง 
งดออกเสียง     จ านวน 1    เสียง (ประธานสภา)  

นายถนอม บุระค า      
ประธานสภาฯ   

3.4 ขอความเห็นชอบขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าไม้       
เพื่อด าเนินการปักเสาขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรท้องที่ต าบล
เหล่า เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ 
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นายสุภาพ สีแก้วนิตย์ 
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่  
นายก อบต. เหล่า   

ด้วยบ้านหนองแคน หมู่ที่ 4 ต าบลเหล่า อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม  จะด าเนินการปักเสาขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรท้องที่
ต าบลเหล่า เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ กรณีดังกล่าวเป็นการขอเข้าท า
ประโยชน์ในเขตป่าไม้  จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พ.ศ.2484 หมวด 5 มาตรา 54 ห้ามมิให้ผู้ใด ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือ
เผาป่า หรือกระท าด้วยประการใด ๆ อันเป็นการท าลายป่า หรือเข้า
ยึดถือหรือครอบครองป่าเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืน เว้นแต่จะกระท า ภายใน
เขตที่ได้จ าแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรม และรัฐมนตรีได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาหรือโดยได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
            การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
           เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนการขออนุญาตเข้าท า
ประโยชน์ในเขตป่าไม้ จึงขอเสนอรายละเอียดการขออนุญาตเข้าท า
ประโยชน์ในเขตป่าไม้  เพ่ือขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเหล่า 

  
นายถนอม บุระค า      
ประธานสภาฯ   

มีท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติครับ 

  
มตทิี่ประชุมสภาฯ   มีมติเห็นชอบฯ จ านวน  19 เสียง 

ไม่เห็นชอบ      จ านวน –    เสียง 
งดออกเสียง     จ านวน 1    เสียง (ประธานสภา)  

  
นายถนอม บุระค า      
ประธานสภาฯ   

3.5 ขอความเห็นชอบขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ไม้       
เพื่อขุดดินปรับปรุงถนนดินเพื่อล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร เนื้อที่
ประมาณ 20 ไร่ 

  
นายสุภาพ สีแก้วนิตย์ 
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่  
นายก อบต. เหล่า   

ด้วยบ้านหนองแคน หมู่ที่ 4 ต าบลเหล่า อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม  จะด าเนินการขุดดินปรับปรุงถนนดินเพ่ือล าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร  เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ กรณีดังกล่าวเป็นการขอเข้าท า
ประโยชน์ในเขตป่าไม้  จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พ.ศ.2484 หมวด 5 มาตรา 54 ห้ามมิให้ผู้ใด ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือ
เผาป่า หรือการะท าด้วยประการใด ๆ อันเป็นการท าลายป่า หรือเข้า
ยึดถือหรือครอบครองป่าเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืน เว้นแต่จะกระท า ภายใน
เขตที่ได้จ าแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรม และรัฐมนตรีได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาหรือโดยได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
            การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 



~ 8 ~ 
 

 

            เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนการขออนุญาตเข้าท า
ประโยชน์ในเขตป่าไม้ จึงขอเสนอรายละเอียดการขออนุญาตเข้าท า
ประโยชน์ในเขตป่าไม้  เพ่ือขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเหล่า 

  
นายถนอม บุระค า      
ประธานสภาฯ   

มีท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติครับ 

  
มตทิี่ประชุมสภาฯ   มีมติเห็นชอบฯ จ านวน  19 เสียง 

ไม่เห็นชอบ      จ านวน –    เสียง 
งดออกเสียง     จ านวน 1    เสียง (ประธานสภา)  

  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
  
นายถนอม  บุระค า 
ประธานสภา ฯ            

มีสมาชิท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆหรือไม่ 

  
นางสรญา ดวงธิสาร 
นักวิชาการสาธารณสุขฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ส าหรับกองสาธารณสุขฯ จะแจ้งสถานการณ์โควิด-19 ในพ้ืนที่ ส าหรับ
ศูนย์พักคอยในพ้ืนที่ตอนนี้มีจ านวน 2 จุด จุดที่ 1 คือแปลงเกษตร   
จะรองรับผู้ป่วยที่ เดินทางมาจากพ้ืนที่ เสี่ยง/สั มผัสผู้ป่วย จะพัก
ประมาณ 1-2 วัน เพ่ือรอเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนาม เบื้องต้น
ที่ผ่านมารองรับผู้ป่วยประมาณ  3-4 ราย จุดที่ 2 ศูนย์พักคอย กศน. 
ต าบลเหล่า จะรองรับผู้ป่วยที่หายหรือเฝ้าระวังอาการต่อหลังจากออก
จากโรงพยาบาลสนามแล้ว เบื้องต้นได้รับรายงานว่าผู้ป่ วยในพ้ืนที่    
ของเราที่เข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลสนาม ตอนนี้มี 30 ราย    
แจ้งความประสงค์เข้าศูนย์พักคอย กศน.ต าบลเหล่า ตอนนี้ 8 ราย 
คงเหลือ 22 ราย คาดว่าศูนย์พักคอย จ านวน 2 จุด น่าจะไม่เพียงพอ 
จึงจะเปิดบริการศูนย์พักคอยเพ่ิมอีก 1 จุด คือ อาคารอเนกประสงค์ 
อบต.เหล่าเพ่ือรองรับผู้ป่วยอีก 22 รายค่ะ 
 

ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ 
 

นายถนอม  บุระค า 
ประธานสภา ฯ          
   

มีสมาชิสภาฯท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆเพ่ิมเติมหรือไม ่

ที่ประชุมสภาฯ                     -ไม่มี- 
 

นายถนอม  บุระค า   
ประธานสภาฯ                   

ถ้าไม่มี ผมขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าป 
2564 
 

ปิดประชุมเวลา       12.30 น. 
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ลงชื่อ   สุภาพ  สีแก้วนิตย์     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      (นายสุภาพ  สีแก้วนิตย์) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า 
 
 

ลงชื่อ  ถนอม  บุระค า   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
     (นายถนอม  บุระค า) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า 
 
 
ลงชื่อ   พิจิตร  เพียรแก้ว   คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายพิจิตร  เพียรแก้ว) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า หมู่ที่ 3 
 
 
ลงชื่อ   สุริยา  นามโยธา   คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายสุริยา  นามโยธา) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า หมู่ที่ 5 
 
 
 
ลงชื่อ    เซ็งยุติ  แดนขนาน   คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
      (นายเซ็งยุติ  แดนขนาน) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า หมู่ที่ 10 
 
 
ลงชื่อ  สมบูรณ์  แก้วเก็บค า   คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายสมบูรณ์  แก้วเก็บค า) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า หมู่ที่ 11 


